



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระบี่ โทร. ๐๗๕๖๒๖๑๐๐ ต่อ ๑๐๕๕

ที่ กบ.๐๐๓๒.๒๐๑๗/๖๗๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุของโรงพยาบาลกระบี่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

### ๑. ต้นเรื่อง

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) มาประยุกต์ พัฒนาและปรับปรุง รายละเอียดข้อคำถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อมุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรของหน่วยงานในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

### ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลกระบี่ จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระทำมิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่หน่วยงานของรัฐ

### ๓. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยืมใช้พัสดुकงรูป และพัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือได้รับมอบหมาย ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง และขออนุญาตนำแนวทางดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์และแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลกระบี่ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุของโรงพยาบาลกระบี่ และหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ชว

ศ.ค

(นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

สุทภา ชุ่มประดิษฐ์

(นางสาวสุทภา ชุ่มประดิษฐ์)

นิติกร